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Þann 29. janáur 2020 var eftirfarandi bréf sent á umhverfis- og skipulagssvið, hugsanlega 
hefur bréfið ekki borist áfram til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Fyrirspurn íbúaráðs 
Miðborgar og Hlíða er hér með komið á framfæri. 



Á fundi íbúaráðs Miðborgar og Hlíða 28. janúar 2020 lagði ráðið fram svohljóðandi 
fyrirspurn sbr. 19. lið fundargerðar s.d: 

Á síðustu tveim til þremur áratugum hefur veitingastöðum sem hafa opið fram eftir nóttu 
fjölgað í miðborginni og dæmi eru um að fólk hafi flutt burt vegna ónæðis frá þeim þar sem 
þeir eru nærri íbúabyggð. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur á að hafa eftirlit með þessum málum 
og gott væri að fá svör við eftirfarandi spurningum: Með hvaða hætti eru samskipti lögreglu 
og heilbrigðiseftirlits? Kemur lögreglan upplýsingum um kvartanir vegna hávaða til 
heilbrigðiseftirlitsins? Nýlega keypti Reykjavíkurborg mæla til að mæla hávaða. Hvar hafa 
þeir verið notaðir? Og hvað kom útúr mælingum? Í 4. gr. lögreglusamþykktar er ákvæði sem 
á að tryggja borgurunum næturró.  Eru dæmi um að staðir hafi verið sviptir veitingaleyfi eða 
ekki fengið þau framlengd vegna ítrekaðra brota á þessu ákvæði? Hvaða kröfur eru gerðar til 
hljóðvistar veitingahúsa sem hafa leyfi til skemmtanahalds fram á nótt og leika tónlist? Hver 
er skilgreind ábyrgð veitingahúsaeigenda af ónæði vegna gesta utandyra við stað sinn? 

Vísað til heilbrigðiseftirlits og umhverfis- og skipulagssviðs.

Með kveðju 

Heimir Snær Guðmundsson, starfsmaður íbúaráð 
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